

‘แอลพีจี’ขึ้นลงตามราคาโลก สมาคมยื่นไม่เอาเปรียบผู้ซื้อ

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน แจ้งว่า ภายหลังจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีการปรับเกณฑ์การประกาศราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) อ้างอิงใหม่เป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลก และการเปิดเสรีแอลพีจี พบว่าวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ราคาอ้างอิงลดลงอยู่ที่ 20.42 บาทต่อ กก. ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวคล้ายกับราคาน้ำมันที่สะท้อนราคาตลาดโลกอย่างแท้จริง และการลอยตัวราคาแอลพีจีเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น เป็นการสะท้อนกลไกราคาตลาดโลกที่ขณะนี้ราคายังแกว่งตัวช่วงขาลงเล็กน้อย

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ภายหลังจากมีการลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจี สนพ.ได้

ประกาศราคาอ้างอิงขายปลีกก๊าซแอลพีจี คล้ายกับประกาศราคาอ้างอิงราคาขายปลีกน้ำมัน ซึ่งหลังจากนี้ผู้ค้าก๊าซจะมีการปรับเปลี่ยนราคาขายปลีก ตามราคาอ้างอิงหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละบริษัท สนพ.ไม่สามารถบังคับได้

นายชัชณพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) กล่าวว่า ปกติราคาช่วงปลายปีจะเป็นขาขึ้น สมาคมจะติดตามอย่างต่อเนื่อง หากราคาอ้างอิงปรับลดลงอีก ผู้ค้าต้องลดราคาให้สอดคล้องกับที่สนพ.แนะนำ และมีกรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ควบคุมราคาอย่างใกล้ชิด

โดยผู้ประกอบการยืนยันว่าหากราคาก๊าซแอลพีจีปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จะหารือกันถึงแนวทางปรับลดราคาลงเท่าไร อย่างไร ยืนยันจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอน

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ โปสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 20 ธ.ค. 2560 หน้า A5 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

แอลพีจีขาลง วัดใจร้านก๊าซ ขยับราคาตาม

โปกสต์ทูเดย์ - แอลพีจีตลาดโลก
เคลื่อนไหวลดลง ราคาอ้างอิงตะ
กิโละละ 20.42 บาท สะท้อนกลไก
ตลาดโลก ลุ้นผู้ค้าปรับขายปลีกลง

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน
เปิดเผยว่า ภายหลังจากมีการปรับ
เกณฑ์การประกาศราคาอ้างอิงก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ใหม่เป็น
รายสัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ราคาตลาดโลก และการเปิดเสรีก๊าซ
แอลพีจี พบว่า ช่วงสัปดาห์แรก
ของเดือน ธ.ค. 2560 ราคาอ้างอิง
ก๊าซของแอลพีจีอยู่ที่ระดับ 21.15
บาท/กิโลกรัม (กก.) เป็นผลจากการ
ประกาศราคาแนะนำของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
(กบง.) หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วง
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ระหว่างวันที่
13-18 ธ.ค. 2560 ราคาอ้างอิงลด
ลงมาที่ 20.95 บาท/กก. และเมื่อวัน
ที่ 19 ธ.ค. 2560 ราคาอ้างอิงลดลง
มาอยู่ที่ 20.42 บาท/กก. ซึ่งเป็นการ
เคลื่อนไหวคล้ายกับราคาน้ำมันที่
สะท้อนราคาตลาดโลกอย่างแท้จริง

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ภาย
หลังลอยตัวราคาแอลพีจี สนพ.ได้มี
การประกาศราคาอ้างอิงสำหรับขาย
ปลีกคล้ายกับการประกาศราคาขาย
ปลีกน้ำมัน เพียงแต่เป็นการประกาศ
รายสัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันเป็นการ
เคลื่อนไหวรายวัน ส่วนหลังจากนี้
ผู้ค้าก๊าซจะมีการปรับเปลี่ยนราคา
ขายปลีกตามราคาอ้างอิงหรือไม่ขึ้น
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ค้าแต่ละราย

ขณะที่ นายชัชฎพงษ์ รุ่งโรจน์
งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) กล่าวว่า
ขณะนี้ราคาแอลพีจีในตลาดโลกอยู่
ในช่วงแกว่งตัว แม้ว่าโดยปกติราคา
ช่วงปลายปีจะเป็นช่วงขาขึ้นก็ตาม
ดังนั้นอาจทำให้ราคามีความผันผวน
อยู่บ้าง โดยหากราคาอ้างอิงปรับ
ลดลงอย่างต่อเนื่องจะต้องมีปรับลด
ราคาให้สอดคล้องกับที่ สนพ.ประกาศ
ราคาอ้างอิงไว้

“โดยทั่วไปราคาก๊าซแอลพีจี
ช่วงปลายปีจะปรับตัวเข้าสู่ช่วงขาขึ้น
แต่ขณะนี้ราคาแกว่งตัวและปรับลด
ลง ผู้ประกอบการยืนยันว่าหากราคา
แอลพีจีปรับตัวลดลงต่อเนื่องจะต้อง
หารือกันถึงแนวทางว่าจะมีการปรับลด
ราคาลงเท่าไร อย่างไร โดยยืนยันว่า
จะไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอน
แต่ส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าการเปิดเสรี
แล้วราคาล้อไปกับตลาดโลกถือเป็น
เรื่องที่ดี” นายชัชฎพงษ์ กล่าว

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กล่าวว่า
การเดินทางท่องเที่ยวช่วงท้ายปีโดย
เฉพาะเทศกาลปีใหม่อากาศหนาวเย็น
ทำให้คนท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลให้
ไตรมาส 4 ของปีนี้การใช้น้ำมันทุก
ประเภทจะเติบโตได้ 10% ถือเป็น
อัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในปีนี้ ■